



ที่ ลขบ. 004/2565

25 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งการเข้าลงทุนใน บริษัท อะมีตี้ อินซัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "TIPH") ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 มีมติอนุมัติให้ บริษัท ทิพย ไอเอสบี จำกัด ("TIP ISB") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ดำเนินการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท อะมีตี้ อินซัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด ("Amity") โดยการซื้อหุ้นร้อยละ 75 จากผู้ถือหุ้นเดิมของ Amity ซึ่งภายหลังจากการลงทุนดังกล่าวจะทำให้ TIP ISB มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของ Amity

ทั้งนี้ การลงทุนใน Amity จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นครบถ้วนก่อนการเข้าลงทุน โดยที่บริษัทฯ คาดว่าการเข้าลงทุนจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565

รายละเอียดการลงทุนที่สำคัญ ดังนี้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ธุรกิจตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย และให้บริการงานที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุนธุรกิจประกันภัย
วัตถุประสงค์การลงทุน	เพื่อลงทุนในธุรกิจสนับสนุนประกันภัย (Insurance Supported Business)
มูลค่าเงินลงทุนโดยประมาณ	ไม่เกิน 54.88 ล้านบาท
แหล่งเงินทุนที่ใช้ไป	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ผลประโยชน์จากการทำงานร่วมกัน (Synergy) ที่มีให้แก่กลุ่มธุรกิจของ TIPH
คณะกรรมการบริษัท	กรรมการของ Amity จะมีจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน โดยบริษัทฯ มีสิทธิเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น



ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และขนาดรายการดังกล่าวไม่เข้าข่าย การเปิดเผยข้อมูล ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน เรื่อง บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพ หรือสิ้นสภาพ ในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทย่อยนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร. สมพร สืบถวิลกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารการลงทุน

โทรศัพท์ : 02 239 2200 ต่อ 2636